

Source : มติชน

Date : 25 ธ.ค. 2560 Page : 7

No: 60439987

ชาวไร่อ้อยวอน‘บิ๊กตุ๋’ผ่อนผัน น้ำหนักบรรทุกเกินช่วงปิดหีบ

เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม นายปรเมศ โภธารากุล ประธานสหพันธ์ชาวไร่อ้อยแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า จากการเปิดหีบในฤดูหีบปี 2560/61 ตั้งแต่ 1 ธันวาคม 2560 จนถึงขณะนี้ยังเกิดปัญหาการถุกสำนักตรวจน้ำหนักบรรทุก กรมทางหลวงสนธิกำลังออกตรวจจับรถบรรทุกอ้อยทุกคัน ที่มีความสูงเกิน 3.60 เมตร และน้ำหนักเกิน 25 ตัน ซึ่งเกรงว่าจะเป็นปัญหากระทบต่อการปิดหีบอ้อยล่าช้าและทำให้ต้นทุนการขนส่งของชาวไร่สูงขึ้น เนื่องจากปริมาณอ้อยฤดูหีบปีนี้ คาดมีปริมาณสูงถึง 110 ล้านตัน ซึ่งเมื่อวันที่ 15 ธันวาคมที่ผ่านมา 4 องค์กรชาวไร่อ้อยได้ยื่นหนังสือถึง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ขอให้แก้ไขปัญหา หลังจากก่อนหน้านี้ได้ยื่นถึงหลายหน่วยงานแล้วขอให้ผ่อนปรนความสูงของรถบรรทุกอ้อยเป็นไม่เกิน 3.80 เมตร ไม่เช่นนั้นอาจไม่ทันปิดหีบกลางเดือนเมษายน 2561 เพราะอ้อยเป็นฤดูกาล หากฝนตกแล้วจะเก็บเกี่ยวไม่ได้

นายอำนาจ กลิ่นสอน เลขาธิการสหสมาคมชาวไร่อ้อยเขต 11 กล่าวว่า ด้านล้อยของกรมทางหลวงตรวจจรถบรรทุกอ้อยจับชั่งน้ำหนักกรทำให้ชาวไร่อ้อยทั่วประเทศลำบากอย่างมาก ล่าสุดเกิดขึ้นในเขตพื้นที่ จ.นครสวรรค์ ทำให้ชาวไร่ต้องใช้วิธีจอดรถไม่ยอมตรวจ และจะใช้วิธีเจอแล้วจอดเช่นนี้ไปเรื่อยๆ ซึ่งคงเป็นวิธีเดียวที่ชาวไร่จะประท้วงได้ เนื่องจากที่ผ่านมาได้รับหนังสือที่ยืนยันถึงคำสั่ง พล.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี ให้ผ่อนปรนการบรรทุกอ้อยให้ได้ความสูง 3.80 เมตร เพื่อเป็นเหตุบรรเทา

ความเดือดร้อนแต่กรมทางหลวงกลับไม่ปฏิบัติตาม

“อยากย้อนถามกรมทางหลวงเอากฎหมายไหนมาผ่อนปรน รัฐต้องเข้าใจว่าอ้อยเป็นฤดูกาล กรณีเกิดอุบัติเหตุก็ดูแลปัญหาอย่างดี ถึงเทศกาลหยุดก็ให้ความร่วมมือ ต้องเข้าใจว่าอ้อยเป็นฤดูกาลผลิตแค่ 5 เดือน คือ ธันวาคม-เมษายน ไม่เกินนี้ เพราะถ้าฝนมาก็จับตัดอ้อยไม่ได้ ปีนี้อ้อยเยอะมาก ถ้าปิดหีบไม่ทัน จะส่งผลกระทบต่อใครจะรับผิดชอบ ถึงจุดนั้นจริงชาวไร่จะไม่ยอมแน่” นายอำนาจกล่าว

นายสิริวัทธิ์ เสียมภักดี รองประธานคณะกรรมการบริหารบริษัท ไทยชูการ์ มิลเลอร์ จำกัด กล่าวว่า โรงงานได้ติดตามปัญหาการขนอ้อยอย่างใกล้ชิด เพราะอาจกระทบต่อการปิดหีบอ้อยได้ ขณะนี้มีโรงงานน้ำตาลเปิดหีบอ้อยแล้ว 51 โรงงาน จากจำนวน 54 โรงงาน รับอ้อยเข้าหีบช่วง 19 วันแรกของการเปิดได้แล้วกว่า 10.16 ล้านตัน เทียบกับปีก่อนหีบอ้อยได้ 8.17 ล้านตัน เพราะประสิทธิภาพการหีบอ้อยฤดูกาลผลิตนี้ดีขึ้น โดยโรงงานน้ำตาลสามารถหีบอ้อยได้เฉลี่ย 1.03 ตันต่อวัน ส่วนผลผลิตน้ำตาลทรายต่อตันอ้อย (ยิลด์) ช่วงแรกของการผลิตปีนี้ เพิ่มขึ้นเป็น 81.62 กิโลกรัมต่อตันอ้อย เมื่อเทียบกับระยะเวลาการหีบในปีก่อน ได้ยิลด์น้ำตาล 77.12 กิโลกรัมต่อตันอ้อย ค่าความหวานของอ้อยก็ดีขึ้น เฉลี่ย 11.17 ซี.ซี.เอส. สูงกว่าปีก่อนที่ 10.74 ซี.ซี.เอส. ส่งผลให้ได้ผลผลิตน้ำตาลดีขึ้น อยู่ที่ 8.29 ล้านกระสอบ (100 กก.ต่อ 1 กระสอบ) แล้ว